



ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

กับ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โมชิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ถนนพังโคน-วาริชภูมิ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๖๐ ฝ่ายหนึ่ง กับ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดย นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร หน่วยงานตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๔ บ้านนาบกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ อีกฝ่ายหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลงานทางวิชาการ บุคลากร นักศึกษาและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

๑. เพื่อความร่วมมือให้บุคลากรที่สนใจในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย งานบริการวิชาการและผลงานทางวิชาการ ร่วมกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๒. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓. ทั้งสองฝ่ายจะต้องสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกัน กรณีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หรือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ต้องการนำผลงานวิจัยไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนที่สร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร
๔. ร่วมกันประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ วิทยากร บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๕. ร่วมดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร จะได้กำหนดรายละเอียดของข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเรื่อง ๆ ต่อไป

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความอย่างเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ มีระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป หากมีการแก้ไขข้อตกลงหรือยกเลิกจะกระทำได้ด้วยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แจ้งความจำเป็นลายลักษณ์อักษร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ลงนาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.โมษิต ศรีภูธร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

ลงนาม
(นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ลงนาม พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา)
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ลงนาม พยาน
(นายไพโรจน์ สุรัสวดี)
นายช่างชลประทานอาวุโส

ลงนาม พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง)
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ลงนาม พยาน
(นายภาณุวัฒน์ บุญรอด)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ